



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โทร. ๑๑๑๗

ที่ ยธ ๑๒๐๑.๘/ว ๑๓๗ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ

เรียน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท., ผอ.สำนัก / กอง / ศูนย์, หน. กงค. และ หน. หน่วยงานขึ้นตรง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอส่งประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้า
รับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่มีข้าราชการในสังกัดซึ่งมีรายชื่อตามประกาศ
ขอให้แจ้งข้าราชการดังกล่าวทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณรงค์วิทย์ สุวรรณสิทธิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ. สลธ.



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในเลขตำแหน่งที่และสังกัดที่ครองอยู่ ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ๘๒ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณานับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นเกือบลูกกับตำแหน่งที่ขอประเมินแล้ว

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้โปรดพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในเลขตำแหน่ง ที่ครองอยู่ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย พร้อมเค้าโครงเรื่องผลงานที่ส่งประเมิน รายละเอียดตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินจัดทำรายละเอียดเอกสารผลงานประกอบการประเมินฯ จำนวน ๕ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม และสำเนา ๔ เล่ม) และต้องเป็นผลงานที่ได้นำเสนอเค้าโครงเรื่อง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไว้แล้ว ตามจำนวนและเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนด โดยส่งผลงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากละเลยเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน กำหนดให้ถือว่าผู้รับการคัดเลือกสมัครใจยินยอมไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ได้ทาง www.pacc.go.th หรือขอดูรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดของผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้แจ้งถึงสำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป และหากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการ ก่อกวนหรือไม่สุจริตผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการตามที่เห็นสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประยงค์ ปรียาจิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในเลขตำแหน่งที่และสังกัดที่ครองอยู่ ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ๘๒ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณานับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่ถือลูกกับตำแหน่งที่ขอประเมินแล้ว

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้โปรดพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในเลขตำแหน่งที่ครองอยู่ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย พร้อมเค้าโครงเรื่องผลงานที่ส่งประเมิน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินจัดทำรายละเอียดเอกสารผลงานประกอบการประเมินฯ จำนวน ๕ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม และสำเนา ๔ เล่ม) และต้องเป็นผลงานที่ได้นำเสนอเค้าโครงเรื่องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไว้แล้ว ตามจำนวนและเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนด โดยส่งผลงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากละเลยเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดให้ถือว่าผู้รับการคัดเลือกสมัครใจยินยอมไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ได้ทาง www.pacc.go.th หรือขอดูรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดของผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้แจ้งถึงสำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป และหากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการตามที่เห็นสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประยงค์ ปรียาจิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รองเลขาธิการ	
ผอ.สำนัก	
ผอ./หน.กลุ่ม	14/1/59
ร่าง/ตรวจ	
พิมพ์/ทาน	

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(แบบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอ
๑	นายฐิตวัฒน์ ทศนไตรลักษณ์	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ กลุ่มปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ (ต. ๒๗๓)	<p><u>ส่วนที่ ๑ ชื่อผลงาน</u></p> <p>๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงคดี [redacted] [redacted] จังหวัดภูเก็ต โดยตัดต้นไม้ที่มีอยู่เดิม ในพื้นที่แล้วนำต้นยางพารา และมะพร้าวมาปลูกแทน รวมทั้งสร้างสิ่งก่อสร้างลงในที่สงวนเลี้ยงสัตว์</p> <p>๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริงคดี [redacted] [redacted] กรณีทุจริตเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันรับรองเอกสาร อันเป็นเท็จ</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิด</u></p> <p>การพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของ สำนักงาน ป.ป.ท. (กรณีการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๒๔)</p>
๒	นายชินกฤต กองคำ	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ กลุ่มปราบปรามการ ทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ๒ (ต. ๒๖๘)	<p><u>ส่วนที่ ๑ ชื่อผลงาน</u></p> <p>๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี [redacted] รับมอบอำนาจจาก [redacted] กล่าวหา [redacted] จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กระทำการ การอาศัยตำแหน่งหน้าที่พิจารณาอนุมัติและสั่งการให้ ผู้ได้บังคับบัญชาทำสัญญากู้ยืมเงินและเพิ่มวงเงินกู้ให้กับ ลูกค้าของธนาคารมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้คู่สมรส ของตนเองกู้ยืมเงินส่วนที่เกินความต้องการของลูกค้าไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต</p> <p>๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี [redacted] [redacted] ขณะได้รับมอบหมายให้ ทำงานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ [redacted] [redacted] กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันลักสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ [redacted]</p>

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการ (แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอ
			และนำไปปอกเปลือกเอาทองแดงไปเป็นของตนเอง โดยทุจริต <u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิด</u> การตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริต
๓	นายณานปรกรณ์ ชิตวงศ์พิศวัฒน์	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ กลุ่มปราบปรามการ ทุจริตกระทรวงด้าน ความมั่นคง ๑ สำนัก ปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๑ (ต. ๒๖๖)	<u>ส่วนที่ ๑ ชื่อผลงาน</u> ๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ ๕๑๑๔/๒๕๕๘ กรณี ร้องเรียนกล่าวหา ██████████ ██████████ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้มีการ จดทะเบียนนิติกรรมพิพาท ที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อ ของผู้ร้องเรียน ๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ ๒๕๖๐/๒๕๕๘ กรณี ร้องเรียนกล่าวหา ██████████ ██████████ ได้ออกใบประทวนสินค้าไม่ตรงตาม ใบชั่งน้ำหนัก และออกใบประทวนสินค้าโดยยังมีได้มีการ ส่งมอบข้าวเปลือกจริง <u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิด</u> การหาข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีสิทธิเข้าถึงและการสร้าง แรงจูงใจให้กับพยานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

หมายเหตุ :

๑. ข้อความที่เป็นแถบสีนั้น เป็นการกล่าวอ้างถึงบุคคล/หน่วยงาน ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารผลงาน
๒. การจัดทำเอกสารผลงานที่ส่งประเมินจักได้แจ้งให้จัดทำตามรูปแบบที่ ก.พ., สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เมื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป